



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๑๖/๒๕๖๐

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางดลลักษณ์ สุนหฺล้า อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายประเสริฐ สุนหฺล้า เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้นางดลลักษณ์ สุนหฺล้า เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่า นายประเสริฐ ผู้ป่วย เป็นบุตรของนายประสาธ สุนหฺล้า กับนางดลลักษณ์ สุนหฺล้า โดยบิดากับมารดาอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกัน ปัจจุบันนายประสาธได้เสียชีวิตแล้ว นายประเสริฐไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร และไม่ได้รับบุคคลใดเป็นบุตรบุญธรรม ปัจจุบันนายประเสริฐอยู่ในความดูแลของนางดลลักษณ์ โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นายประเสริฐได้ล้มป่วยด้วยอาหารซักระตุก เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปทุมธานี แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยป่วยเป็นโรคลมชัก ส่งผลให้เกิดภาวะสติปัญญาถดถอย เวลาเดินจะล้มตลอดเวลา พูดจาและสื่อสารรู้เรื่องเป็นบางครั้ง รับประทานอาหารเองได้ อาบน้ำ แปรงฟัน ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ มีสถานะเป็นคนพิการทางสติปัญญาและพิการทางการเรียนรู้ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประสาธได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ก่อนถึงแก่ความตาย นายประสาธมีทรัพย์สินมรดก คือ ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๓๘๒๘ เลขที่ดิน ๑๓๘ ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม โดยนายประเสริฐเป็นทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของนายประสาธ ผู้เป็นบิดา และต่อมา นางดลลักษณ์ได้ไปดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อจัดการมรดกของนายประสาธ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากนายประเสริฐ แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากนายประเสริฐไม่สามารถให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมได้ จึงต้องมีคำสั่งศาลให้นายประเสริฐเป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางดลลักษณ์ มีฐานะเป็นมารดาของนายประเสริฐ และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับนายประเสริฐ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลโดยตลอด สมควรที่นายประเสริฐจะได้อยู่ในความอนุบาลของนางดลลักษณ์ โดยนางดลลักษณ์ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดได้ส่วนและมีคำสั่งให้ นายประเสริฐ สุนหฺล้า เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้นางดลลักษณ์ สุนหฺล้า เป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายประเสริฐ เขิตทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี